

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๘๗๗

๖๐๘ ๒๖.๔

๒๓ ๑๖ ๖๕

๑๑.๒๐ น.

ส.ค.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕10127/65

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development Plan)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๒๗๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ กรณีกระทรวงคมนาคมเสนอเรื่อง การขอความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development Plan) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development Plan) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขร่างบันทึกความตกลงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการลงนามขอให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย สำหรับการลงนามในบันทึกความตกลงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย (Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development Plan) จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบทางรถไฟ ได้แก่ การลดต้นทุนการขนส่ง การลดมลพิษทางถนน การลดอุบัติเหตุทางถนน และการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะเป็นผู้รับทุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๐,๗๔๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ ๔๙,๘๙๘,๓๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ ๓๖.๖๗ บาท) โดยเป็นเงินให้เปล่าและไม่ต้องใช้งบประมาณร่วมดำเนินการ และหากกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานอัยการสูงสุด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ แล้ว ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างบันทึกความตกลงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการฯ นั้น เห็นควรให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินการภายใต้ร่างบันทึกความตกลงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรควรพิจารณาถึงสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในรายงานผลการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๔

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๐๙๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th